



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGÀY HỘI ĐỊNH HƯỚNG VÀ TUẦN LỄ ĐẦU TIÊN CỦA TÂN SINH VIÊN PEGASUS 2023 – Đà Nẵng

Sáng ngày 28/9/2023, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã chào đón các bạn tân sinh viên đến với ngày hội Orientation Day. Các bạn tân sinh viên đã tham gia nhiều hoạt động tập thể cùng với đại gia đình Pegasus như các trò chơi gắn kết đồng đội, tìm hiểu về các môn học và các thông tin hữu ích liên quan đến quá trình học tập tại trường.

Trong tuần lễ đầu tiên tại Pegasus, các bạn tân sinh viên đã nhận được sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên và cán bộ của trường nhằm làm quen với môi trường mới. Thời gian này cũng là cơ hội tuyệt vời để các bạn gặp gỡ và kết giao với những người đồng hành, và cùng nhau trải nghiệm một hành trình mới đầy hứa hẹn.



TALK SHOW “NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ & THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG” – Hà Nội



Talk show "**Nâng tầm Chất lượng dịch vụ và Thiết kế trải nghiệm Khách hàng**" là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hội thảo ngành khách sạn - nhà hàng do Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tổ chức với mục tiêu kiến tạo giá trị cộng đồng.

Buổi talkshow đã diễn ra thành công với sự góp mặt của các diễn giả, chuyên gia trong ngành:

- Anh Nguyễn Chí Viết - Giám đốc Khối lưu trú khách sạn Crown Plaza (Tập đoàn IHG),

- Anh Phạm Thành Thế - Quản lý Đào tạo và Phát triển Khách sạn Hotel de l'Opera – MGallery,

- Khách mời đặc biệt: Anh Nguyễn Bá Luân - Tổng Giám đốc TNH Hotels & Resorts, đơn vị đầu tư và vận hành chuỗi khách sạn SOJO.

Các chuyên gia, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn, đã có những chia sẻ rất thực tế, bổ ích cho sự kiện và đóng góp vô cùng quý báu cho cộng đồng quản lý khách sạn vừa và nhỏ. Buổi talkshow đã giúp các doanh nghiệp, nhà quản lý lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ và vận dụng được những phương pháp quản lý để nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng khi đến với khách sạn.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG

BUỔI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN AQF03 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẾ BIẾN MÓN ĂN THƯƠNG MẠI, CẤP BẰNG ÚC – Hà Nội

Trong tháng 8/2023, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus và Nhà hàng thực hành The Bistro đã chào đón gần 30 khách mời đến tham dự buổi đánh giá kỹ năng của các sinh viên AQF03 – Chương trình đào tạo Bếp (Chế biến món ăn thương mại) cấp bằng Úc. Đây là một bài thi tay nghề đặc biệt, được diễn ra như một hoạt động thực tế tại nhà hàng, nhằm đánh giá năng lực tổng hợp của các đầu bếp tương lai.

Các sinh viên được làm việc theo nhóm để tự thiết kế hai thực đơn sáng tạo với 3 món: khai vị, món chính và tráng miệng. Đây là bài kiểm tra cuối cùng của sinh viên trước khi kết thúc 9 tháng học và bước vào kỳ thực tập 3 tháng tại các khách sạn 5 sao.

Khách mời là các Đánh giá viên, Tổng Bếp trưởng, Tổng Bếp phó và các chuyên gia trong ngành khách sạn đã thẩm môn ăn và đưa ra đánh giá trung thực và chi tiết nhất.



Các vị khách mời đều rất bất ngờ với các kỹ năng của sinh viên và không ngờ chỉ với 9 tháng đào tạo mà các bạn có khả năng làm được tất cả công việc từ thiết kế thực đơn, tính chi phí, đặt mua nguyên liệu đến thực hành làm ra các món ăn và phục vụ.



Tuy đây là một bài thi khó khăn và đầy áp lực cho sinh viên, nhưng các em sinh viên đã tạo ra một trải nghiệm quý giá và vô cùng độc đáo chỉ có tại Chương trình Đào tạo Bếp của Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023

BUỔI THAM QUAN KHÁCH SẠN HOTEL DE L'OPERA HANOI CỦA HỌC VIÊN LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS - KHÓA 14

Trong tháng 9/2023, học viên của lớp Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS khóa 14 đã có buổi tham quan tại Khách sạn Hotel de l'Opera Hanoi. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giảng dạy của khóa học, với mục tiêu giúp các học viên có cái nhìn cận cảnh về mô hình khách sạn chuyên nghiệp trong cách vận hành, quản lý & tổ chức.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, buổi tham quan tại khách sạn Hotel de l'Opera Hanoi đã giúp các học viên là chủ đầu tư và quản lý khách sạn có thêm kiến thức và trải nghiệm trong việc áp dụng các nội dung lý thuyết, quy chuẩn vào mô hình kinh doanh thực tế.

Kết hợp cùng với nội dung được giảng dạy trong khóa học Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS, học viên đã có thêm những kiến thức thực chiến và có thể áp dụng ngay vào mô hình kinh doanh của mình một cách hiệu quả.



HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO: NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS – Hà Nội

Chiều ngày 08/9, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus và The Five Hospitality (thương hiệu Du lịch – Nghỉ dưỡng – Giải trí cao cấp thuộc Tập đoàn Thành Công) đã long trọng tổ chức lễ bế giảng Khóa đào tạo: “Nâng cao Năng lực Giám sát Khách sạn theo Tiêu chuẩn VTOS”.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023



Buổi lễ khép lại chặng đường học tập 4 tháng đầy cống hiến và nỗ lực không chỉ từ đội ngũ giảng viên của trường Pegasus mà còn đến từ **19** học viên trong suốt khóa học là những giám sát viên khách sạn, quản lý cấp trung của The Five Hospitality. Với cấu trúc chương trình chặt chẽ được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, khóa học nhận được những phản hồi tích cực từ phía học viên, cũng như ban lãnh đạo của The Five Hospitality.

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus vinh dự là đơn vị đồng hành cùng The Five Hospitality và tin tưởng rằng những kiến thức, công cụ, kỹ năng mà các học viên thu nhận được sẽ giúp các nhà quản lý của The Five Hospitality tiếp tục phát triển đội ngũ của mình tại đơn vị, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng vượt xa sự mong đợi của khách hàng.

PEGASUS TỔ CHỨC KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN FOUR POINTS BY SHERATON DANANG.

Trong tuần đầu tiên của tháng 10/2023, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tổ chức thành công kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh dành cho 87 nhân viên tại Khách sạn FourPoints by Sheraton Danang. Đây là một sự hợp tác giữa Pegasus và khách sạn với mục tiêu chung là xác định năng lực và trao đổi ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng tại khách sạn.





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH TẠI PEGASUS

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LÀM BẾP DÀNH CHO HỌC SINH CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH SIMPACE - ĐỢT 2 - HÀ NỘI.

Trong tháng 7/2023, đợt 2 của hoạt động trải nghiệm làm bếp được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus và Trung tâm Tiếng Anh SIMPace đã tiếp tục mang đến những trải nghiệm thú vị cho hơn 100 học viên.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, các bạn học viên đều bày tỏ sự hào hứng khi được tự tay chuẩn bị và hoàn thiện sản phẩm không chỉ mang hương vị thơm ngon mà còn vô cùng đẹp mắt. Sau từng buổi học, mỗi học viên có thể tạo nên những thành phẩm hoàn chỉnh với các chủ đề như bánh kem và bánh ta-co, và công thức để có thể thực hành ngay tại nhà.

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng Trung tâm Anh ngữ SIMPace tổ chức các hoạt động trải nghiệm làm bếp bổ ích, đồng thời giúp các em có thêm những vốn từ vựng tiếng Anh về lĩnh vực ẩm thực. Chương trình được thiết kế và giảng dạy song ngữ Anh - Việt.



CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ ẨM THỰC & NGHI THỨC BÀN TIỆC – CHỦ ĐỀ MÙA HÈ NƯỚC Ý

Với điểm mạnh trong lĩnh vực ẩm thực, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tổ chức chương trình trải nghiệm Trại hè Ẩm thực & Nghi thức bàn tiệc, với chủ đề: “Mùa hè nước Ý” vào tháng 7/2023.

14 bạn học viên tham gia chương trình không chỉ tích lũy thêm những kiến thức về ẩm thực, kỹ năng làm bếp, pha chế đồ uống mang cảm hứng từ nước Ý, mà còn được làm quen thêm với những người bạn mới. Đặc biệt, trong dự án cuối khóa, các bạn học viên được tự tay chuẩn bị và hoàn thiện bàn tiệc gồm 3 món để mời người thân đến thưởng thức.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi cho con tham gia Trại hè Ẩm thực & Nghi thức bàn tiệc 2023 tại Pegasus. Bố mẹ các học viên đã bất ngờ với những thay đổi tích cực qua những món ăn do chính các em tự tay chế biến tại trại hè và tại gia đình.





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023

NGÀY HỘI TRĂNG RẪM 2023 - WORKSHOP LÀM BÁNH TRUNG THU TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE - Đà Nẵng

Pegasus đã tổ chức chương trình workshop làm bánh Trung Thu cho 326 bạn học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng. Bánh Trung Thu là một món ăn truyền thống, có hương vị thơm ngon, tròn đầy mang ý nghĩa về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.



Tại buổi workshop, các học sinh SIS đã được giới thiệu về ý nghĩa của chiếc bánh Trung thu, và được hướng dẫn các bước làm bánh từ nhào bột, nặn bánh cho đến tạo ra thành phẩm là những chiếc bánh với hình dáng độc đáo và thơm ngon.

WORKSHOP LÀM BÁNH CUỐI TUẦN: CHỦ ĐỀ BÁNH CÀ RỐT HẠNH NHÂN & BÁNH TRUNG THU - Hà Nội

Workshop trải nghiệm làm bánh cuối tuần là hoạt động định kỳ được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus, hướng đến những người có sở thích về ẩm thực, làm bánh hoặc mong muốn khám phá những trải nghiệm mới.

Trong đó mô hình làm bánh giữa mẹ và bé luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi chủ đề thú vị và sự kết nối giữa các bạn nhỏ và người thân khi tham gia chương trình.





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2023

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các bạn nhỏ và người thân được tự tay chuẩn bị và thực hành từng bước để hoàn thiện thành phẩm với các chủ đề: bánh Cà rốt hạnh nhân, bánh Trung thu.

Chương trình này không chỉ đơn thuần mang đến một buổi trải nghiệm làm bánh, mà còn là dịp để các bạn nhỏ và người thân yêu được tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy thành phẩm tự tay tạo nên, là kỷ niệm thú vị và đáng nhớ, gắn kết tình cảm mẹ con.



THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI PEGASUS

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM:

1. Cao đẳng Quản trị Khách sạn
2. Sơ cấp Chế biến Món ăn và Làm bánh (Sơ cấp bậc 3)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ SINGAPORE (SISH)

1. Cao đẳng Quản trị Khách sạn và Du lịch
2. Diploma Vận hành Dịch vụ Hàng không và Lữ hành.

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

1. Quản lý Khách sạn theo Tiêu chuẩn VTOS (3 tháng)
2. Lớp học làm bánh cuối tuần theo chủ đề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

1. Các khóa đào tạo nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS
2. Giám sát khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS
3. Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
4. Phát triển kỹ năng đào tạo, huấn luyện
5. Đánh giá năng lực và đào tạo Tiếng Anh
6. Các chương trình đào tạo thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp

Hãy liên hệ Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus để nhận được tư vấn cụ thể về từng chương trình, học bổng và các ưu đãi hấp dẫn khi nhập học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đà Nẵng

Địa chỉ: Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An, P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn.

Điện thoại: 023 6730 1555

Email: study@pegasus.edu.vn

Website: <https://pegasus.edu.vn>

Hà Nội

Địa chỉ: Số 2/2C, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, Đường Kim Mã, Ba Đình.

Điện thoại: 091 636 0505 - 024 7304 1555

Email: study.hanoi@pegasus.edu.vn

Website: <https://pegasus.edu.vn>